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Kính gửi:  

             - Chủ tịch UBND huyện 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 

- Các thành viên Thường trực HĐND huyện 

- Các Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND huyện 

 

 

Trên cơ sở tổng hợp của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện về ý 

kiến cử tri tại 7 hội nghị TXCT trước kỳ họp. Căn cứ Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND năm 2015, Thường trực HĐND huyện tổng hợp, gợi ý những nội 

dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp lần thứ Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 

- 2021 như sau:  

I. Về quản lý quy hoạch, đất đai:  

1. Các cơ quan chức năng của huyện phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

để quản lý chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định của pháp luật về đất đai, xây dựng là chỉ đạo nhất quán, liên tục của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện từ nhiệm kỳ 2010 – 2015, HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay 

cũng thường xuyên giám sát, chất vấn và kiến nghị, UBND huyện cũng đề ra nội dung 

này trong các báo cáo năm 2016, 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  

Đề nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực 

hiện như thế nào, hiện nay đang còn vướng mắc, khó khăn  gì và khi nào thì triển khai 

thực hiện một cách hiệu quả được? 

2. Việc đo đạc, cắm mốc phân định trên thực địa, ranh giới rừng phòng hộ, đất 

lâm nghiệp, đất thuộc phạm vi bảo vệ di tích để sớm giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy 

CNQSDĐ cho người dân; đồng thời để thuận tiện, công khai, minh bạch trong việc 

quản lý quy hoạch, quản lý rừng phòng hộ, tạo điều kiện cho người dân chấp hành và 

giám sát việc quản lý của các cơ quan chuyên môn. 

Đây là công việc thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND huyện, việc 

này UBND huyện đã hứa hẹn nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được. Đề 
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nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng như thế nào, hiện nay 

đang còn vướng mắc gì và khi nào thì triển khai thực hiện được? 

3. Việc giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại về đất đai một cách thấu 

tình, đạt lý; việc hoà giải, giải quyết dứt điểm các tranh chấp khi xem xét, giải quyết hồ 

sơ đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ sau khi công khai danh sách lấy ý kiến về nguồn gốc, 

thời điểm sử dụng đất, thậm chí có trường hợp khiếu nại không có cơ sở nhưng không 

giải quyết dứt điểm dẫn tới việc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, có cả đơn khiếu nại 

– tố cáo vượt cấp, khiếu nại nhiều lần, khiếu nại đông người,...  

Đề nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng phối hợp 

nghiên cứu đề ra hướng khắc phục như thế nào, theo các quy định hiện hành thì còn 

vướng mắc, khó khăn gì và vấn đề này có thể khắc phục một cách hiệu quả được 

không? 

II. Về quản lý tài nguyên – môi trường:  

1. Theo phản ánh nhiều lần của cử tri, hiện nay có các trường hợp vi phạm quy 

định của pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường như: người dân tự ý khai thác 

đá trái phép trên các sườn núi để lấy vật liệu xây dựng và san lắp mặt bằng, điều này 

dẫn đến nguy cơ gây sạt lở núi rất nguy hiểm và có thể dẫn đến lấn chiếm trái phép đất 

do nhà nước quản lý. 

 Đề nghị UBND huyện cho biết, các cơ quan chức năng của huyện quản lý vấn 

đề này như thế nào và đã tham mưu cho UBND huyện có biện pháp cụ thể, thiết thực 

nhằm chủ động ngăn ngừa các nguy cơ này chưa? 

2. Theo phản ánh gay gắt nhiều lần của cử tri: Tại khu dân cư số 2, có Lò giết 

mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và 

chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh, khi BĐH KDC phản ánh thì Phòng 

TN và MT đã đến lập biên bản và có công văn số 899/TNMT ngày 23/6/2017, yêu cầu:  

chủ lò mổ khắc phục: “Xây dựng thêm hố thu, xử lý nước thải để khắc phục tình trạng 

nước thải chưa được xử lý chảy tràn ra môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

13/6/2017 đến hết ngày 14/7/2017, đảm bảo nước thải được xử lý 100% theo quy 

định.” nhưng đến nay đã hơn 5 tháng chủ lò mổ vẫn không khắc phục, cơ quan chức 

năng vẫn không kiểm tra, xử lý. Trong hội nghị TXCT ngày 29/11/2017, cử tri lại tiếp 

tục phản ứng gay gắt, Thường trực HĐND đã tiếp thu và đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý dứt điểm. 

a. Đề nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo hướng xử lý việc này như thế nào, 

có vướng mắc gì không mà không xử lý được?  

b. Thường trực HĐND huyện đã cho dự kiến chủ trương đầu tư lò giết mổ tập 

trung tại khu vực Bến Đầm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư Chốt kiểm dịch động vật 

Bến Đầm và để khắc phục căn cơ tình trạng phát sinh ô nhiễm trong khu dân cư tập 

trung. Trong thời gian chờ triển khai chủ trương này, UBND huyện đã có biện pháp 
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nào để kiểm tra và khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ các lò giết mổ hiện 

tại? 

3. Hiện nay, trên địa bàn khu trung tâm, có một số hộ dân chăn nuôi với quy mô 

từ trên 50 con heo trong khu dân cư, mặc dù có xây dựng đường dẫn nước thải từ 

chuồng nuôi đến khu xữ lý chất thải nhưng không đảm bảo độ kín và khoảng cách từ 

cơ sở chăn nuôi đến những hộ dân lân cận theo quy định tại quyết định số 397/QĐ-

CN-MTCN ngày 04/4/2017 của Cục chăn nuôi, gây ô nhiễm mùi, ảnh hưởng chất 

lượng cuộc sống người dân. 

Đề nghị UBND huyện cho biết nội dung phản ánh của cử tri có đúng không và 

đã chỉ đạo hướng xử lý, khắc phục tình trạng này như thế nào (nếu có)?  

4. Về thu gom xử lý rác không phải là rác sinh hoạt: Tại kỳ họp thứ Ba HĐND 

huyện, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Nguyên Chủ tịch UBND huyện đã hứa 

chọn một điểm thuận lợi để chứa và giao cho Ban quản lý CTCC định kỳ thu gom, vận 

chuyển loại rác này theo hướng xã hội hoá một phần, để đảm báo vệ sinh môi trường 

và mỹ quan đô thị. Nhưng cho tới thời điểm này là Kỳ họp thứ Sáu đã 12 tháng, việc 

thu gom rác thải không phải là rác sinh hoạt vẫn chưa có động thái nào. 

Đề nghị UBND huyện cho biết lý do và đã chỉ đạo hướng xử lý, khắc phục tình 

trạng này như thế nào?  

III. Về trật tự - an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chấp hành pháp luật:   

1. Tình trạng lấn chiếm lề đường để buôn bán ăn uống ở khu dân cư số 4, đậu đổ 

xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ tạm, gây mất an ninh, trật tự; 

các phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đậu đổ qua đêm tại nhiều tuyến đường 

gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường; gia súc thả rông cả tuyến 

đường Cỏ Ống – Bến Đầm và các đường nội thị khu Trung tâm, xe tải chở vật liệu xây 

dựng, vật liệu san lấp làm rơi vãi trên đường. Vấn đề này cử tri đã phản ánh nhiều lần, 

HĐND huyện đã tiếp thu và chất vấn tại các Kỳ họp, Phiên họp, UBND huyện đã hứa 

hẹn từ Kỳ họp thứ Tư nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến tích cực, việc xử lý 

của cơ quan chức năng vẫn chưa quyết liệt. 

Đề nghị UBND huyện cho biết chính kiến về vấn đề này như thế nào?  

2. Vụ đánh bạc tại Quán Dê Lang Thang: Cử tri đặt vấn đề: Trước đó khoảng 

một tháng Công an huyện đã bắt một vụ đánh bạc tương tự, những người tham gia 

trong vụ đánh bạc đó đã bị tạm giam và đã đưa ra xét xử xong, còn vụ đánh bạc tại 

Quán Dê Lang Thang thì những người tham gia trong vụ đánh bạc đó tại sao không xử 

lý?  

Đề nghị Ông Viện Trưởng VKSND huyện giải trình rõ để cử tri được biết. 
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IV. Về đầu tư và quản lý sử dụng cơ sở hạ tầng: 

1. Cử tri có ý kiến: Cảng tàu khách Côn Đảo thi công đã lâu nhưng tới nay vẫn 

chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng gây mất mỹ quan và lãng phí, cần sớm được thi 

công hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Cảng Bến Đầm đã xuống cấp trầm trọng, hiện 

nguy cơ mất an toàn rất cao nhưng vẫn chưa được huyện duy tu, sửa chữa. Hiện nay 

các công viên trên địa bàn huyện rất đẹp, nhưng vẫn chưa phát huy được hết công năng 

của công viên, hệ thống chiếu sáng không có, chưa có ghế đá cho người dân ngồi. Các 

ý kiến này trước Kỳ họp thứ Tư cử tri đã phản ánh.  

Đề nghị UBND huyện giải thích để cử tri hiểu và thông cảm. 

2. Về vấn đề phát huy hiệu quả vốn đầu tư, chống lãng phí. Cử tri đặt vấn đề như 

sau: Trụ sở BQL Phát triển Côn Đảo đã bàn giao lại cho huyện quản lý đến nay hơn 

nữa năm; Trụ sở Hải quan cũ UBND tỉnh đã giao lại cho huyện quản lý hơn một năm; 

Chung cư thu nhập thấp đã xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 

8/2016.  Trong khi nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị còn thiếu, cán bộ, công chức 

thiếu chổ ở mà các công trình này đến nay chưa đưa vào khai thác, sử dụng.  

a. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho biết có được coi đây là lãng phí hay 

không? Nếu lãng phí thì trách nhiệm chính thuộc về ai? Đề nghị Ông cho biết hướng 

xử lý các công trình này như thế nào? Kế hoạch cụ thể cho từng công trình? 

b. Được biết dù mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện đến hôm nay chỉ hơn 

hai tháng, nhưng cử tri tin rằng Ông nắm được tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng 

trái phép; sự không hài lòng về cách tham mưu, quản lý về đất đai, trật tự mỹ quan đô 

thị hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo.  

Đề nghị Ông cho biết có biện pháp nào để xử lý những tồn tại nêu trên và cho 

biết hướng quản lý trong thời gian tới để cử tri nắm được?  

V. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:  

1. Đề nghị UBND huyện cho biết phương hướng sử dụng, khai thác dự án “Cải 

tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao” tại Trung tâm Văn 

hóa – Thông tin và thể thao như thế nào? 

2. HĐND huyện nhiều lần kiến nghị là ngân sách huyện nên giành kinh phí để 

đầu tư đồ chơi trẻ em, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao phục vụ cộng đồng từ trước 

nay luôn được trả lời là ngân sách không có nguồn. Năm 2017, ngân sách huyện chỉ 

giành 1.000 triệu đồng đầu tư sân chơi cho trẻ em nhưng lại giành phần lớn chi phí để 

bê tông hóa sân Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, mà chưa hoặc 

không mua đồ chơi cho trẻ em. Đề nghị UBND huyện cho biết: 

a. Việc bê tông hoá sân Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện có 

đúng với ý tưởng quy hoạch, thiết kế Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đã 

được UBND tỉnh phê duyệt không? 
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b. Khi nào thì nghiên cứu giải quyết được việc đầu tư đồ chơi trẻ em, dụng cụ 

luyện tập thể dục thể thao phục vụ cộng đồng, bố trí thêm ghế đá và hệ thống ánh sáng 

các công viên để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân một cách thiết thực.  

3. Đề nghị UBND huyện giải trình HĐND huyện về thủ tục đề nghị giao lô đất 

cạnh Trường Võ Thị Sáu và đường Lê Hồng Phong cho Trường THCS và THPT Võ 

Thị Sáu sử dụng, hiện nay như thế nào, còn vướng mắc gì? 

4. Đề nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

và Trường THCS - THPT Võ Thị Sáu về hướng khắc phục bất cập về thiết kế để khai 

thác, sử dụng hồ bơi trong dự án “Khu luyện tập thể dục thể thao Trường Võ Thị Sáu” 

như thế nào để phục vụ cho việc học tập, rèn luyện sức khoẻ cho học sinh và để không 

lãng phí nguồn vốn đầu tư. 

Đề nghị các Tổ trưởng Tổ thảo luận, Tổ trưởng 5 Tổ Đại biểu HĐND huyện gợi 

ý thảo luận tại Phiên thảo luận Tổ các nội dung trên và phân công Đại biểu HĐND 

huyện tham gia chất vấn về những nội dung trên tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện. 

Đề nghị UBND huyện phân công việc chuẩn bị trả lời các nội dung chất vấn trên 

đây, gửi đến Thường trực HĐND huyện bảng phân công thành viên UBND huyện trả 

lời chất vấn tại Kỳ họp và văn bản trả lời chất vấn cho Thường trực HĐND huyện 

trước 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2017. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên;                                                

- TTr Huyện ủy (b/c); 

- Các Ban HĐND huyện (giám sát); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 

           
 

 


